
 

150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 1120  —  660. mál.

Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um fjölda lögreglumanna.

Frá Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur.

1. Hversu margir hafa útskrifast sem lögreglumenn frá árinu 2000?
2. Hversu margir þeirra sem hafa útskrifast sem lögreglumenn frá árinu 2000 starfa enn

sem lögreglumenn?

Skriflegt svar óskast.

 


